
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้ งที่  ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน                 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
   ๑.๑ .๑ กระทู้ ถาม เรื่อง วิกฤติ โค วิด -๑๙ต่อเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวกับคนขาย         
สลากกินแบ่งรัฐบาลและเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื่ อไทย เป็นผู้ถาม ถาม  นายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้  นายจุติ  ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -๑๙ ระลอกใหม่ ส่งผล
กระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก และความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มี
ราคาสูง จึงอยากสอบถามใน ๒ ประเด็นคือ  

๑. ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคา ราคาแพง นายกรัฐมนตรีมีแนว
ทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และจะด าเนินการอย่างไรให้คนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยสามารถซื้อได้ใน
ราคาที่ถูก เข้าถึงแหล่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาถูก เพ่ือแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพง ขายเกินราคา  

๒. จากปัญหาการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการรับเงินซ้ าซ้อนกันเพราะ
ได้รับเงินบ านาญยังชีพ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของกรมบัญชีกลาง จึงอยากทราบว่าต่อไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ านวน ๑๕,๓๐๐ คน ที่อยู่ในรายชื่อที่จะต้องเรียกคืนเงิน ยังจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปหรือไม่ และจะมี
การเอาผิดกับกรมบัญชีกลางอย่างไร กรณีด าเนินการผิดพลาด  

นายจุติ   ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง        
ของมนุษย์ ตอบชี้แจงว่า ประเด็นปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพง ขายเกินราคา ว่า รัฐบาลพยายามแก้ไข
ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ซึ่ง รัฐบาลมอบให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแก้ไข  โดยจะ
ด าเนินคดีกับผู้ขายสลากเกินราคา ด้วยการเพ่ิมจ านวนค่าปรับ ส่วนต้นเหตุที่สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพง 
เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถเข้าถึงแหล่งซื้อราคาถูกได้ รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาด้วยการกระจายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลราคาต้นทุนให้ทั่วถึง อาจผ่านทางจังหวัด หรือผ่านช่องทางอ่ืน โดยจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลัง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้มีการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ทั่วถึง ปรับระบบอุปสงค์อุปทานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีความ
สมดุล แก้ปัญหาเรื่องยี่ปั๊วด้วย ทั้งนี้ขอรับปัญหานี้ไปประสานงานต่อไป 
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ประเด็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น ขณะนี้ผู้ส่งอายุมีจ านวนมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยที่มี
อายุเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากข้ึน จากกรณีเรียกเก็บเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย และทนายอาสาทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุทั้งหมด และในขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท างานบูรณาการร่วมกันเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด          
เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุมิให้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ควรเรียกเงินคืน     
จากผู้สูงอายุเลย  ส าหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินยังชีพผู้สูงอายุนั้น เป็นไปตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนผู้สูงอายุจ านวน ๑๕,๓๐๐ คน ที่ได้รับเงินซ้ าซ้อน จากการตรวจสอบพบว่าได้รับเบี้ย
บ านาญพิเศษ ๒๔ ประเภท หากคนใดได้รับมาโดยสุจริต เป็นบ าเหน็จตกทอด คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
จะหาทางออกที่เป็นธรรมแก่ผู้สูงอายุต่อไป หากคนใดมีการแจ้งไม่ถูกต้องจะต้องมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
พัฒนาสังคมทุกจังหวัด ศูนย์ผู้สูงอายุ และฝ่ายกฎหมาย จะร่วมกันหาทางออกและน าเสนอต่อรัฐบาล            
ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นค าถามที่ถามว่าจะได้รับต่อไปหรือไม่ จะต้องตรวจสอบและพิจารณาโดยละเอียดก่อนว่า     
เข้าข่ายบ านาญพิเศษประเภทใด หากไม่เข้าข่ายก็จะไม่มีการเรียกเก็บ   
   ๑.๑.๒ กระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี        
นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจ ไม่สามารถตอบ
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในการประชุมครั้งถัดไป 
   ๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.) โดยมี         
นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง                
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   เนื่องจากมีประชาชนเดือดร้อนจากการถูกยึดบ้านจากการค้ าประกัน กยศ. มีการ   
ยึดบ้าน ทั้งที่ช าระหนี้หมดแล้ว ซึ่งเป็นการท างานที่ผิดพลาดของกองทุนฯ รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การฟ้องร้องระหว่างผู้กู้กับกยศ. อย่างไร และด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเดิมรัฐต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินคดีกว่าพันล้านบาท ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว โดยแท้จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก
พระราชบัญญัติ กยศ. พรรคภูมิใจไทยจึงมีการยื่นร่าง พ.ร.บ. กยศ. ฉบับแก้ไข โดยมีประเด็นที่ส าคัญคือ ให้เป็น
การกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย ให้ผู้กู้เป็นผู้ค้ าประกันตัวเอง ให้ผู้กู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งไม่ต้อง
ช าระหนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้กู้มีแรงบันดาลใจในการศึกษา ส่วนผู้กู้ที่ไม่สามารถช าระหนี้เนื่องจากไม่มี  
การประกอบอาชีพ ให้รัฐรับเข้าท างานเพ่ือให้ผู้กู้มีรายได้มาช าระหนี้ตามจ านวนปีที่ก าหนด และให้ผู้กู้ที่ศึกษา  
ในศาสตร์ที่ภาครัฐต้องการไม่ต้องช าระหนี้พร้อมทั้งให้บรรจุในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จาก พ.ร.บ. ดังกล่าว 
รัฐบาลมีแนวคิดต่อ พ.ร.บ ที่ต้องการแก้ไขอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงการคลังจะเห็นชอบกับร่าง 
พ.ร.บ. กยศ. ที่เสนอ เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ขัดข้องกับร่างดังกล่าว เพื่อที่จะได้น าเรื่องเข้าสู่ที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป 
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจงว่า 
กองทุนมีการประนีประนอม ติดตามทวงคืนแบบให้โอกาสผู้กู้ แต่ถ้าไม่ช าระหนี้จนคดีครบอายุความ มีการท า
สัญญาประณีประนอมยอมความ ๙ – ๑๕ ปี กองทุนบังคับคดีเพ่ือไม่ให้ขาดอายุความตามที่ก าหนด งดการขาย
ทอดตลาด และให้เวลาการผ่อนช าระอีก ๖ ปี หากไม่สามารถช าระหนี้ได้ กองทุนขยายระยะเวลาออกไปอีก
จนกว่าจะช าหนี้เสร็จสิ้น ในกรณีที่เกิดขึ้นถ้าใช้เวลาเกินกว่าที่กองทุนได้ก าหนดเวลาไว้ จึงจ าเป็นต้องบังคับคดี 
กองทุนพยายามยืดเวลาให้ได้มากที่สุด แต่จ าเป็นต้องด าเนินการให้ถูกต้องเนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน     
กรณีที่ผู้กู้ถูกยึดบ้านทั้งที่มีการช าระหนี้ครบนั้น เกิดจากผู้กู้ไม่ได้ถอนคดีออกจากการบังคับคดี โดยในขณะนี้ 
นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้ให้การรับรองร่าง พ.ร.บ. ที่พรรคเพ่ือไทยเสนอ เนื่องจากยังพบปัญหาในหลายประเด็น 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระ สามารด าเนินการแก้ไขระเบียบของกองทุนฯ ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. กยศ. 
ก าหนด โดยเป็นอ านาจของคณะกรรมการกองทุน ในด้านของความเท่าเทียมของการศึกษานั้น   ได้มีกองทุน
ความเสมอภาคทางการศึกษา หรือทุนที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้กับเยาวชนที่มีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ
เยาวชนที่มีความยากจน ส าหรับเด็กด้อยโอกาสมีกองทุนต่าง ๆ คอยช่วยเหลือ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีงบประมาณ
ส าหรับทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ไม่ได้รับรอง พ.ร.บ. ที่ต้องการ
แก้ไขนั้น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบทางการเงินให้กับกองทุนในอนาคต และส่งผลกระทบต่อการคลัง          
ในประเทศระยะยาว โดยในปัจจุบัน กยศ. ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ใช้งบประมาณที่ผู้กู้น ามาช าระใน
รูปแบบกองทุนหมุนเวียน ส าหรับการเว้นหนี้ให้กับผู้กู้ที่ได้เกียรตินิยมอาจเกิดความเหลื่อมล้ ากับผู้ที่ไม่ได้ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และการให้เข้ามาท างานในภาครัฐต้องค านึงถึงรายได้ของผู้กู้ว่าเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต
หรือไม่ภายหลังจากโดนหักหนี้ กยศ.แล้ว ประเด็นสุดท้าย พ.ร.บ. กยศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้อ านาจกับ
คณะกรรมการกองทุนให้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและการ
ช าระเงินคืน รวมทั้งการผ่อนผันช าระเงินคืน ลดหย่อนหนี้ ระงับการช าระเงินคืนกองทุน เป็นกฎหมายที่มีความ
ยืดหยุ่นและเหมาะสมจึงอาจจะยังไม่มีเหตุจ าเป็นที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามร่าง พ.ร.บ. กยศ. ที่มีการแก้ไข 
แตม่ีการหารือเพ่ือพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป  

                ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
   ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ โดยมี
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
นายกรัฐมนตรี 

  ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ในช่วงเดือนตุลาคมไป
จนถึงกุมภาพันธ์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็น
อย่างมากสาเหตุที่ท าให้เกิดฝุ่น PM ๒.๕ ได้แก่ ไฟป่า การเผาขยะ ฝุ่นควันที่เกิดจากการท าอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ควันจากท่อไอเสียและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ท าให้เกิดควันด าและฝุ่น ซึ่งขณะนี้คุณภาพ
อากาศมีค่าสูงเกินกว่าระดับมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นอีก จึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลมี
มาตรการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับในสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมิได้นิ่งนอนใจ
กับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความส าคัญกับเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาดังกล่าว        
มีการตรวจสภาพอากาศ เพ่ือประเมินสถานการณ์ทุกวัน ตลอดจนได้ขอความร่วมมือไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ื อมิ ให้ เกิดปัญหาฝุ่ นลุกลามมายั งประเทศไทย กรณี ที่ เป็นผลข้างเคี ยงจากประเทศเพ่ือน บ้ าน                    
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ส่วนภายในประเทศได้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งรัฐบาลได้บรรจุเรื่อง
ดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติ มีมาตรการในการแก้ไข ได้แก่ ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ      
เชิงพ้ืนที่โดยการมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีปัญหาต้น
ก าเนิดของฝุ่นแตกต่างกัน ๒. มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นตอ เช่น ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
มีการประสานงานกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ ด้วยการน าเสนอส่วนลดกับผู้ครอบครองรถยนต์ดีเซลส าหรับ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้มีการตรวจสภาพรถตาม
ท้องถนนทั่วประเทศ เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์ ตรวจควันด า เพ่ือจ ากัดการใช้รถส าหรับรถที่ไม่ได้
มาตรฐาน ลดการเกิดฝุ่นควัน และได้มีการก าหนดมาตรฐานน้ ามันและเครื่องยนต์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนจากมาตรฐานน้ ามันยูโร 4 ให้เป็นยูโร 5 ภายในปี ๒๕๖๗ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนแต่ละโรงเรียน พิจารณาสภาพคุณภาพอากาศในบริเวณโรงเรียนเพ่ือสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้ 
สถานการณ์ PM  2.5 มี ๒ ปัจจัยที่ท าให้เกิดคือ ปัจจัยที่มนุษย์ผลิต ซึ่งสามารถควบคุมได้ เช่น การเผาไหม้ 
การเผาป่ า  การสั นดาปของเครื่อ งยนต์  จากภาคเกษตร จากภาค อุตสาหกรรม  ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการ “ชิงเก็บลดเผา” ส่งเสริมให้มีการเก็บวัสดุที่อยู่ในป่าแทนการ
เผาป่า ด้วยการประสานงานกับภาคเอกชนให้รับซื้อเศษวัสดุ ใบไม้ กิ่งไม้ เพ่ือน าไปอัดก้อน หรือแปรสภาพ    
ในรูปแบบต่าง ๆ ลดการเผาป่าที่สร้างมลพิษ แปรสภาพเศษกิ่งไม้เพ่ือแปรเป็นเงินเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
นับแต่เริ่มมาตรการได้ผลเป็นที่น่าพอใจทุกภาคทุกจังหวัดในภาคเหนือ มีค่าฝุ่นลดลงร้อยละ ๒๐ ส าหรับภาค
กลางที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรขนาดใหญ่ มีมาตรการลดพ้ืนที่การเผาอ้อยให้ได้ร้อยละ ๘๐ ประสานงานกับโรงงาน
น้ าตาลให้ลดปริมาณการซื้ออ้อยที่ผ่านการเผาไฟสร้างมาตรการจูงใจไม่ให้เกษตรกรเผาอ้อย เช่น ลดราคาอ้อย 
ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร ส่วนของนาข้าว กระทรวงทรัพยากรฯ ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังการเผาในที่โล่ง ในช่วงสภาวะอากาศกดทับ มีการบิน
ตรวจสภาพอากาศอยู่เสมอ  และอีกปัจจัยที่เป็นต้นก าเนิดของฝุ่นที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ สภาวะอากาศ   
การพัดผ่านของลม การไม่มีลมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ เกิดฝุ่น PM 2.5 ท าให้ฝุ่นละอองสะสมใน
กรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถควบคุม แต่เรามีการพยากรณ์อากาศที่ค่อนข้างแม่นย า ในการแจ้งเตือน
ประชาชน เพ่ือป้องกันตนเอง หรือลดพฤติกรรมที่จะท าให้เกิดฝุ่นควันมากข้ึน การด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมีการลดลง แต่อาจมีบางช่วงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เนื่องจากเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทั้งนี้ภาพรวมนับตั้งแต่มีการจัดการเรื่องดังกล่าวมา 
ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และจะพยายามด าเนินการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหานี้
   
   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญและจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล         
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
   เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมติดภารกิจ ขอเลื่อน
การตอบกระทู้ไปในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 



- ๕ - 

 

   ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ปรับปรุงระบบการจัดท าน้ าประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง     
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  ประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนครและบริเวณใกล้เคียงใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค
จากหนองหารมาเป็นเวลานานกว่า ๖๐ - ๗๐ ปี โดยมีโรงกรองน้ าประปาซึ่งตั้งอยู่ริมหนองหารผลิตน้ าประปา
ส่งให้ประชาชนเพ่ือการอุปโภคบริโภค เดิมโรงกรองน้ าต่อท่อสูบน้ ายื่นเข้าไปยังบริเวณน้ าสะอาดกลาง        
หนองหารประมาณ ๔ กิโลเมตร แต่เมื่อ ๑ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่หนองหารได้รื้อถอน        
ท่อล าเลียงน้ าจากหนองหารออก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการท าลายสภาพภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยวในขณะที่
ประชาชนยังต้องใช้น้ าประปาจากหนองหาร มาเป็นน้ าดิบมาท าน้ าประปา ปัจจุบันโรงกรองน้ าตั้งอยู่ห่ างจาก  
ระดับน้ าปกติของหนองหารมาก การประปาจึงได้ด าเนินการขุดร่องน้ าให้น้ าไหลมาลงสู่สระเก็บน้ าส ารอง      
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้น้ าที่ได้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนัก ประกอบกับระบบกรองน้ าของ       โรง
กรองน้ ายังเป็นระบบเก่าที่ใช้งานมา ๕๐ - ๖๐ ปีแล้ว เป็นระบบกวนช้า กวนเร็วไม่สามารถกรองสารเคมีและ
โลหะหนักได้ จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระทรวงมหาดไทยมี โครงการที่ จะปรับปรุงแก้ไขระบบกรองน้ าประปา          
ส่วนภูมิภาคของจังหวัดสกลนครให้เป็นระบบที่ทันสมัย สามารถกรองสารพิษ โลหะหนักหรือไม่ อย่างไร       
ขอทราบรายละเอียด 

๒. กระทวงมหาดไทยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงกรอง
น้ าประปาส่วนภูมิภาคที่จะต้องมี พ้ืนที่ กว้างขวางเพียงพอต่อการจัดตั้ งระบบจัดท าน้ าสะอาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ใกล้แหล่งน้ าบริสุทธิ์หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๓. ในอนาคตการประปาส่วนภูมิภาคมีแผนที่จะเตรียมมวลน้ าสะอาดที่จะน ามา      
ท าน้ าประปาให้แก่เทศบาลสกลนครและบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ เนื่องจากสภาพน้ าในบริเวณชายขอบ      
หนองหารในปัจจุบันมีมลภาวะที่ไม่ เหมาะต่อการบริโภค และอาจลดน้อยลงในบางช่วงฤดู ขอทราบ
รายละเอียด 

  นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า การประปาส่วนภูมิภาคได้มี
การจัดตั้งสถานีผลิตน้ าในพ้ืนที่หนองหาร ๒ แห่ง ได้แก่พ้ืนที่บริเวณใกล้กับส านักงานประปา ต าบลเชิงชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อีกแห่งอยู่บริเวณบ้านดอนเชียงคูน เพ่ือบริการผลิตน้ าให้กับประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ือใช้อุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าระบบกรองน้ าประปาในประเทศไทยเป็นระบบสากลและ       
มีคุณภาพ ไม่มีกลไกลเครื่องจักรกลที่ซับซ้อน และใช้งบประมาณน้อย สามารถมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง            
การประปาส่วนภูมิภาคได้มีแผนปรับปรุงเพ่ือขยายพ้ืนที่รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนให้มีน้ าใช้ไปได้จนถึง   
ปี ๒๕๗๙ ด้านปัญหาโลหะหนัก ได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคท าความเข้าใจประชาชนในท้องถิ่นว่ามีการ
บ าบัดน้ าเสียก่อนส่งไปที่อ่างน้ าสาธารณะที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคได้ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มีการศึกษาพัฒนาหนองหาญแบบยั่ งยืน  และในปี  ๒๕๖๒                      
ได้ให้บริษัทเอกชนเข้ามาศึกษา ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมาน้ าบริเวณพ้ืนที่หนองหารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถ
น ามาใช้อุปโภคและบริโภคได้ อีกทั้งการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครได้เก็บตัวอย่างน้ าหาสิ่งเจือปน     
แต่ผลส ารวจคือไม่พบสารหรือสิ่งเจือปนใด ๆ และมีการตรวจสอบน้ าดิบและน้ าประปาอยู่เสมอ ซึ่งน้ ามีคุณภาพ
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ตามมาตรฐานที่สากลก าหนด และแนวทางในการจัดตั้งโรงกรองน้ าหรือผลิตน้ าประปานั้น จ าเป็นต้องอยู่ใน
พ้ืนที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการที่ใกล้ที่สุด เร็วที่สุด และประหยัดที่สุด เพ่ือประหยัดงบประมาณเพราะจะส่งผลต่อการ
คิดอัตราค่าน้ าประปาให้กับประชาชน หากอนาคตพ้ืนที่หนองหารมีปัญหาในการบริหารเรื่องน้ า การประปา
ส่วนภูมิภาคได้มีการก าหนดพ้ืนที่คลองชลประทานรองรับเบื้องต้นแล้ว ยืนยันว่าการประปาส่วนภูมิภาคไม่ได้   
นิ่งนอนใจ พยายามจะพัฒนาสื่อสารท าความเข้าใจในพ้ืนที่และท าให้คุณภาพของน้ าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนและเป็นไปหลักมาตรฐานสากลให้มากที่สุด 

       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
   ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนในพ้ืนที่ ชุมชน     
เมืองหลวงไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ รถร่วม 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดย        
นางลินดา เชิดชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนดาด
ท้องคลอง คลองโคกคราม คลองเสือน้อย และคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  โดย     
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ก าหนดวันสารทเดือนสิบให้เป็นวันหยุดราชการ
โดยมี นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
โดยม ีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องคณะกรรมาธิการ
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา จ านวน ๒ คณะ คือ  
    ๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติ
เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นการขอ
ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒  
   ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็น
ระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
เป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ 

   ที่ประชุมรับทราบ 
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 จากนั้น ประธานฯ ได้ขอน าระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุมมาพิจารณาก่อน 

  ๑. รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
   - ครั้งที่ ๙ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ ถึงวันศุกร์ท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - ครั้งที่ ๑๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - ครั้งที่ ๑๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - ครั้งที่ ๑๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔) 

 ๒. รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
   - ครั้งที่ ๑๓ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - ครั้งที ่๑๔ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - ครั้งที่ ๑๕ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) 

   ที่ประชุมรับรอง 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

        ๒.๑ รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ด้วยกระทรวงการคลังได้ เสนอรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพ่ือด าเนินการ ซึ่งรายงานดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ  เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอต่อรัฐสภา เพ่ือรับทราบต่อไป 
   สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การจัดสรร
งบประมาณไม่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน  บางหน่วยงานมีการของบประมาณจ านวนมาก แต่มีการใช้
งบประมาณน้อยกว่าที่ขอไป หน่วยงานที่มีภารกิจที่ส าคัญ เช่นที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย การศึกษา ได้รับ
งบประมาณจ านวนที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชน  อาทิ  เงินกู้ท่ีชดเชยการขาดดุล
มีการเกินมาอยากทราบว่าเกินมาจากเหตุใด บางหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่างบประมาณท่ีจัดสรร
ให้ โดยเฉพาะที่เป็นงบลงทุนเหตุใดจึงเหลือเป็นจ านวนมากกว่าที่ขอไป มีการประมาณการงบประมาณ          
ที่ไม่เหมาะสม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดท างบประมาณอย่างขาดดุล  อีกทั้งมีการใช้งบประมาณที่      
ไม่เหมาะสม ฐานะการคลังของปี ๒๕๖๓ ขาดดุลเป็นประวัติการณ์ มีการขาดดุลต่อ GDP ที่สูงขึ้นและมี
แนวโน้มการขาดดุลทางการคลังที่สูงขึ้น จึงควรมีการจัดท าแผนการคลังเพ่ือเตรียมการส าหรับการจัดท าแผน  
ค าของบประมาณในปี ๒๕๖๕ เพ่ือท าให้เงินคงคลังมีการใช้อย่างคุ้มค่า ฐานะการคลังควรจะลดการขาดดุลได้
อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นคงให้กับฐานะการคลัง เพ่ือรักษาวินัยทางการคลัง จึงควรก าหนดให้มีแผนการคลัง
ระยะปานกลาง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดดุล รวมทั้งปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ ซึ่ งจะส่งผลดี              
ต่อสถานการณ์คลังของประเทศ และส่งผลดีต่อนักลงทุนที่จะให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศ จากรายงาน
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ที่น าเสนอพบว่า หน่วยงานไม่สามารถใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงานได้ มีการกันเงินเหลื่อมปีค่อนข้างมาก       
บ่งบอกได้ว่าประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณกับการท างานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน             
ให้ประชาชนไม่สัมพันธ์กัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นการใช้เงิน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 
   นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร ผู้อ านวยการส านักนโยบายการคลัง ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจง เรื่องการจัดท าแผนการคลังระยะกลาง กระทรวงการคลังได้
น าเสนอแผนฯ ฉบับที่ ๔  ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
   นางอัญชลี  ศรีอ าไพ  ที่ ปรึกษาด้ านพัฒนาระบบบัญชี  กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า การถอนคืนรายได้ ส่วนใหญ่เป็นการถอนคืนรายได้จากกรมภาษี ส่วนรายจ่าย
ที่มีการเบิกจ่ายต่ ากว่างบประมาณ กรมบัญชีกลางจะน าไปปรับปรุงแก้ไขรายงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ได้ประโยชน์
สูงสุด ในส่วนหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าจะท าการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะพัฒนารายงานให้
ตอบโจทย์กับประชาชน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึ่งมีการประชุมติดตาม
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณวงเงินที่สูงในทุก ๒ เดือน เพ่ือติดตามการเบิกจ่าย และสอบถามถึงปัญหาและ
สาเหตุอุปสรรคในการเบิกจ่าย ซึ่งในคราวถัดไปจะน าผลการติดตามมาเสนอในรายงานดังกล่าวด้วย  
   นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจง ประเด็นการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยลดลง กระทรวงการคลัง
ได้มีการทบทวนเรื่องรายได้คงคลัง จึงได้กู้เงิน เพ่ือรักษาระดับเงินคงคลัง เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการคลัง 
โดยเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ และเป็นไปตามหลักวินัยคงคลัง 

   ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒.๒  รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

  ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงนประจ าปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ  
ที่อยู่อาศัยมาเพ่ือด าเนินการ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานประจ าปี 
๒๕๖๒ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่กี่อยู่อาศัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒.๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) 

  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี น าเสนอรายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ) ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับทราบ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเหศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ      
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สังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ
และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป 
  รายละเอียดประกอบด้วย การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้แก่ 
การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม พลังงาน  การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การศึกษา วัฒนธรรม กีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งรายงาน
ความคืบหน้าฯ ในระยะต่อไป ภายหลังแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้ ส านักงานฯ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ มีแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ดังนี้ 

  ๑. การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ            
โดยส านักงานฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและ
วิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง 

  ๒. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ขอให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ซึ่งแสดงรายการโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และส่งผล
ต่อการบรรลุผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละประเด็น
ปฏิรูปโดยระบุวงเงินและท่ีมาของเงินงบประมาณ 

  ๓. การขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการฯ 
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock จัดท าความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมเพ่ือสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ด าเนินการขับเคลื่อนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

  ๔. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยขอให้
ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม        
Big Rock เพ่ือให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๕. การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
และส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามใน
ระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือรองรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๓ คณะ ได้จัดท ากิจกรรมปฏิรูปใหม่และ           
ดึงกิจกรรมปฏิรูปจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม มาเป็นกิจกรรม Big Rock ประกอบไปด้วยกิจกรรม    
Big Rock จ านวน ๖๒ กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ จ านวน ๔๕ ฉบับ โดยแนวทาง
ด าเนินการส าหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปที่ไม่ได้เป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม        
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แผนการปฏิรูปฉบับเดิมด าเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ในการด าเนินการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศตามมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่ าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของวุฒิ สภาและ               
สภาผู้แทนราษฎรที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรม Big Rock ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนและด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม
ในช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
 สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ รัฐบาลต้องเร่งรัด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิรูปทุกด้านอย่างจริงจัง ปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์    
ในปัจจุบัน น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ และต้องจัดท าแผนให้เหมาะสมตรงประเด็น เพ่ือจะได้ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศให้ส าเร็จ ทั้งนี้ การจัดท าแผนปฏิรูปประเทศต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
เพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และท าให้การปฏิรูปประเทศส าเร็จ สิ่งส าคัญคือต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานราชการ เพราะหน่วยงานราชการคือผู้ที่จะน าแผนปฏิรูปประเทศไปปฏิบัติ การปรับโครงสร้าง
หน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีโครงการสร้างองค์กรที่
เหมาะสมกับแผนปฏิรูปประเทศ สามารถน าแผนปฏิรูปประเทศไปปฏิบัติได้จริง ที่ส าคัญคือ การจัดท าแผน
ปฏิรูปประเทศต้องสอบถามจากความต้องการของประชาชน มากกว่าการที่จะให้หน่วยงานราชการเป็นผู้จัดท า
แผนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ พร้อมกันนี้สมาชิกฯ     
ขอให้มีการใส่ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว พร้อมทั้งตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
โครงการ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ เห็นผลส าเร็จและความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ                  
ที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ  
 นอกจากนั้นสมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย โดยเสนอแนะให้ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ จะท าให้การบริหารจัดการ
การศึกษาเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาคือพ้ืนฐานส าคัญของสังคม การจัดท าแผนปฏิรูปการศึกษาที่มีอยู่นี้     
ยังไม่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ต้องมีการปรับโครงสร้างของหน่วยปฏิบัติ คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือที่จะท าให้การเรียนการสอนไปสู่การเรียนรู้และถึงนักเรียนอย่างแท้จริง แผนปฏิรูปด้านการเมือง เสนอแนะ
ให้ก าหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลของนักการเมือง และจริยธรรมทางการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ถูกต้อง แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ควรให้ความส าคัญกับแพทย์
แผนไทย และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขให้มีความเหมาะสม และการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรทางการแพทย์ การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขมีความคืบหน้าและด าเนินการไป
ถึงขั้นตอนใดแล้ว ยังไม่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ หวังว่าในคราวต่อไปจะได้รับทราบ แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูแผนการท่องเที่ยว ยังไม่ครอบคลุมและไม่ท าให้เกิดการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์  

 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
กล่าวขอบคุณส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกฯ ทุกท่าน ส านักงานฯ จะประสานกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของสมาชิกฯ น าไปปรับปรุงและเร่งรัด
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศที่ต้องตอบสนองกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เชื่อมโยงและมุ่งสู่ประชาชนเป็นหลัก ข้อคิดเห็นที่ได้รับได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง 
และน าไปปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามท่ีสมาชิกฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศส าเร็จ 
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ส าหรับการประเมินผลการปฏิ รูปประเทศนั้ น  วัดผลจากการด าเนิ นการตามแผน และกิจกรรม                     
ที่ท า ความส าเร็จของแผนต้องติดตามผลสัมฤทธิ์ต่อว่าจะท าได้ส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ การขับเคลื่อน
แผนปฏิรูปประเทศ ส านักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงทั้งหมด ๓๖ หน่วยงาน ได้มีการท าแผน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งมีการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีด าเนินการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  

  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒.๔ รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบและแตงตั้ งเพ่ิมเติม
คณะกรรมการปฏิรูปดานตาง ๆ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม ๑๓ ดาน โดยมีดานวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ิมเติม สงผลใหตองด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ       
ทั้ง ๑๓ ดาน ใหแลวเสร็จภายในวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้  ใหด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี               
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตาม
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยก าหนดประเด็นในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ไดแก (๑) การ
ก าหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนใหชัดเจน สามารถวัดผลการด าเนินการได (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่
เขาขายเปนภารกิจปกติของหนวยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยส าคัญ (Big Rock) (๓) การทบทวนกฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มี ความส าคัญ  รวมทั้ ง จัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย                
(๔) การทบทวนขอเสนอใหจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๕) พิจารณาความเห็นของหนวยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 
๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติฯ และ (๖) ปรับเคาโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแตละดานให้     
เปนรูปแบบเดียวกัน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไดด าเนินการรับฟงความเห็นเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศดานที่รับผิดชอบใหมีความสมบูรณ ครบถวนแลวเมื่อระหวางวันที่ ๒ – ๓ กันยายน 
๒๕๖๓ และด าเนินการจัดท าแผนแลวเสร็จ รวมทั้งจัดสงใหส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือน าเสนอตามขั้นตอนตอไป โดยที่ประชุมรวม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แลวเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามล าดับ 

  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
โครงสร้างของหน่วยงานราชการคืออุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปประเทศ 
ข้าราชการท างานตามระบบราชการปกติ จึงท าให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข ไม่สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิรูปประเทศได้ เพราะติดกับวงจรดังกล่าว การเขียนและจัดท าแผนปฏิรูปประเทศ ไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคมปัจจุบัน และให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ยังไม่เห็นรูปธรรมในการการฟ้ืนฟูธุรกิจนี้เพ่ือรองรับ          
การท่องเที่ยววิถีใหม่ มีการก าหนดว่าจะตั้งองค์กรพัฒนาพิเศษเพ่ือการศึกษาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการ
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โอนย้ายหน่วยงานเข้าสู่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ อ้างว่าเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน แต่การด าเนินการ
แบบนี้ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ การปฏิรูปไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนสังกัด       
ต้องเปลี่ยนแนวคิด ปรับนโยบายขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  การปฎิรูปด้านการศึกษา       
ต้องสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ขอให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจัดท าให้เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายขอบของประเทศ ในประเด็นการจัดการด้านสาธารณสุข ขาดความชัดเจน    
ด้านการบริหารจัดการส่งผลต่อตัวชี้วัดจึงควรท าอย่างเร่งด่วน การจัดการศูนย์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 
ควรมีการจัดการด้านข้อมูลเพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการรักษาของประชาชน ควรจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจงาน ให้ความส าคัญกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิรูปประเทศ มิใช่ให้ข้าราชการประจ าเป็นผู้รับผิดชอบแผนปฎิรูป ในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศ      
ด้านการเมือง ไม่สามารถแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือ
พัฒนาแผนปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาความแตกแยกให้ได้ 

 เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งปิดการประชุม และหารือ
เรื่องรับทราบต่อในสัปดาห์หน้า ตามท่ีสมาชิกฯเสนอ  

 ประธานฯ สั่งปิดการประชุม ๑๙.๕๓ น. 

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๓ นาฬิกา 
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